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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
ครั้งที ่2/๒๕66 

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
เวลา 13.๓๐ – 16.0๐ น.  

ณ ห้องประชุมศาลจ าลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

---------------------------------------------------------------------- 
 รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์     ประธานกรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)   
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
    (นายอาทิตย์  ศรีชัย) 
3. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต    กรรมการ   
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  ใจแก้วทิ)   
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ  สาระกิจ)   
5. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี)  
6. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร) 
7. ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์    กรรมการ   
    (นายอภินันท์ ทัพผึ้ง)  
8. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์  เลขานุการ 
    (นางณลภัส ปัญญาวงค์) 
9. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร            ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
  - 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง 
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เริ่มประชุม เวลา 13.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงานในงาน 
มอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2564   
ให้ลุล่วงเป็นอย่างด ี

2. เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอ่ืนไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่สุขภาวะที่ 
เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม” ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ส านักสนับสนุนสุขภาวะประซากรกลุ่ม
เฉพาะ (ส านัก9)  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับ Super KPIs 1.1 ด้านวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต นั้น  

ในการนี้ รายชื่อ Super KP1 1.1.1 หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree)ที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับ Super KpIs 1.1 ด้านวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะนิติศาสตร์มีจ านวน 2 รายวิชา คือ วิชาแพ่งหลักทั่วไป และกฎหมาย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 1.4.1 รายงานผลการด าเนินโครงการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของฝ่ายคุณภาพนิสิต 
สรุปเรื่อง  ตามที่ ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของ
ฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2566 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 2 
โครงการ ประกอบไปด้วย 

1. โครงการพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา 
2. โครงการบัณฑิตคืนรังและประเมินการบรรลุ PLO และ LLL (รับปริญญา) 

            ซึ่งโครงการข้างต้นได้มีการด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเรียนแจ้งข้อมูลเพ่ือ
คณะกรรมการทราบรูปแบบการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือขอทราบข้อคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.4.2 โครงการที่จะมีการด าเนินการ ในช่วงเดือน มีนาคม 2566 ของฝ่ายคุณภาพนิสิต 
สรุปเรื่อง ตามท่ี ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2566 โดยในช่วงเดือน มีนาคม 2566 ทางฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้มีการก าหนดโครงการที่จะมี 
การด าเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและปัจฉิม
นิเทศจึงขอแจ้งข้อมูลเพ่ือคณะกรรมการทราบรูปแบบการด าเนินการ เพ่ือขอทราบข้อคิดเห็นไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่อไป   
  จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.4.3 รายงานผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
สรุปเรื่อง ตามที่ สโมสรนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักหน้าที่  และสิทธิของตนเอง  
และสนับสนุนคณะกรรมการสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ที่มาจากการเลือกตั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในสโมสรนิสิต 
นิติศาสตร์ต่อไป โดยจัดการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา  
08.30 - 18.00 น. นั้น 

บัดนี้การเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ได้ด าเนินเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายคุณภาพนิสิตจึงขอรายงานผลการเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ดังนี้ 

1. จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,397 คน 
2. จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ท าการเลือกตั้ง 733 คน 
3. จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 664 คน 
4. จ านวนผู้ที่ท าเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 154 คะแนน 
5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งทีไ่ดเ้ป็น ประธานสโมสรนิสิต คือ นายจิรพงศ์ ค าคุณนา   579 คะแนน 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๕ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๕.1 รายงานการด าเนินงานในรายวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 
สรุปเรื่อง ตามที่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้ารับการฝึกงานจากแหล่งฝึกต่าง ๆ ในรายวิชา  
คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย รหัสวิชา ๑๐๐๔๒๓ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 
2566 บัดนี้การฝึกงานได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะนิติศาสตร์จะด าเนินโครงการประเมินการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 โดยในก าหนดการนิสิตชั้นปีที่ 4 
จะต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน และมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการส าหรับอาจารย์นิเทศฝึกงาน หัวข้อ “บทบาท
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศในการดูแลนิสิตฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยรับเกียรติจากวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๖ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.6.1 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมการส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ( i-Thesis)  
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2566 
สรุปเรื่อง ตามที่ฝ่ายวิชาการจะด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
(i-Thesis) ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2566 ภายในเดือน เมษายน 2566 แต่เนื่องจากระบบ (i-Thesis)  
อยู่ระหว่างปิดปรับปรุงระบบ ดังนั้นจึงขอแจ้งเลื่อนการด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการส าเร็จการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ (i-Thesis) ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2566 ออกไปก่อนโดยไมมี่ก าหนด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๗ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.7.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ
บัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก) ประจ าปีการศึกษา 2566 
สรุปเรื่อง แจ้งจ านวนผู้สมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาเอก) ประจ าปีการศึกษา 2566 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน 5 คน ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการจะ
ด าเนินการส่งเรื่องไปยังกองบริการการศึกษาต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.8 เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งแทน) 
ระเบียบวาระที่ 1.8.1 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการผ่านคลินิกกฎหมายฯในช่วงระยะเวลาเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
สรุปเรื่อง การด าเนินงานของฝ่ายวิชาการผ่านคลินิกกฎหมายในช่วงระยะเวลาเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และ
การปรับตัวของภาคธุรกิจ" ในวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจ าลอง 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และช่องทางการถ่ายทอดสด ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook 
page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
สหธน รัตนไพจิตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยากรผู้ร่วมเสวนา 

• คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา 
• คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
• ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย 
กล่าวเปิดการเสวนา โดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์  
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พิษณุ เจนดง และ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ได้น า

นิสิตคลินิกกฎหมาย เข้าดูงาน ณ ศาลจังหวัดพะเยา โดยท่านรัชชสิทธิ์ ธนิตกุล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ
ประจ าศาลจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกระบวนพิจาณาในศาล ท าให้นิสิตได้
เรียนรู้ในกระบวนการพิจารณาคดี พร้อมทั้งศึกษาดูงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ และเสริมสร้างประสบการณ์จาก
สถานที่จริง ณ ศาลจังหวัดพะเยา ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

3. คลินิกกฎหมายได้รับเชิญจากส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้อ "กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ ” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
"กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้” ซึ่งจัดโดยส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งยังช่วยให้ลดการกระท าผิดกฎหมายและลดการกระท าผิดซ้ าได้
อีกทาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.8.2 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการผ่านคลินิกกฎหมายฯเรื่องการเข้ารับบริการ
ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายในรอบระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาของรายวิชาคลินิกกฎหมายทั่วไป 
สรุปเรื่อง เนื่องด้วยภาคการศึกษา 2/2565 มีการเปิดรายวิชาคลินิกกฎหมายทั่วไปและมีการฝึกนิสิตด้าน
การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย และสิ้นสุดระยะเวลาของภาคการศึกษาแล้ว จึงขอรายงานสรุปการให้บริการให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ 
รวมการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายทั้งหมด 27 ข้อเท็จจริง แบ่งเป็น ข้อเท็จจริงทางแพ่ง  

14 เรื่อง และ ข้อเท็จจริงทางอาญา 12 เรื่อง และ ข้อเท็จจริงเรื่องสัญชาติอีก 1 เรื่อง ทั้งนี้  ข้อเท็จจริงในการให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายทั้งหมด ได้ด าเนินการโดยนิสิตและเจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกผ่านความรับผิดชอบดูแลให้
ค าแนะน าจากอาจารย์ประจ ารายวิชาและอาจารย์ประจ าคณะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และจะได้ท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษานิสิตในแต่ละข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบเป็นภาระงานให้แก่อาจารย์แต่ละท่านต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.8.3 รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการผ่านคลินิกกฎหมายฯเรื่องการให้ค าปรึกษา
ข้อเท็จจริงกรณีแม่บ้านที่ท าความสะอาดให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ตัวแทนแม่บ้านพนักงานท าความสะอาด ได้เข้าขอค าปรึกษาทาง
กฎหมายเกี่ยวเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการท างาน และสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ณ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางคลินิกกฎหมายได้ให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายและรับหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของสิทธิของลูกจ้าง 
ตามกฎหมายแรงงานเท่านัน้ ดังนี้ 

1. คลินิกกฎหมายได้ประสานไปยังกองอาคารและสถานที่เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือ
ทราบว่า เกิดปัญหาใดขึ้น ซึ่งได้พบและพูดคุยกับ ผอ.กองอาคารเบื้องต้นถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว 

 
2. คลินิกกฎหมายได้ประสานไปยังแรงงานจังหวัดเพ่ือติดตามการด าเนินการของพนักงานตรวจ

แรงงานในการด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งได้รับแจ้งด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า  
ยังไม่ได้มีการออกค าสั่งใดๆเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าว (23 กุมภาพันธ์ 2566) 

3. ณ ปัจจุบัน (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ได้รับแจ้งจากแม่บ้านด้วยวาจาว่า บริษัทจะจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนที่เหลืออีก 50 % ให้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2566  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1.9 เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.9.1 การด าเนินกิจกรรม “ครบรอบ ๒๐ ปี นิติศาสตร์พะเยา” 
สรุปเรื่อง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ครบรอบ 20 ปี 
นิติศาสตร์พะเยา ช่วงเช้ามีการท าบุญคณะร่วมพิธีท าบุญคณะฯ อุทิศส่วนกุศลให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่
ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องศาลจ าลอง และพิธีเจิมป้าย "แจ่งนิติ (Law Corner)" (บริเวณ ทางเดินหลังป้ายคณะ
นิติศาสตร์ ข้างร้านกาแฟบัญชี) โดยได้นิมนต์ครูบาจิณณะ สุจิณโณ วัดศรีจอมเรือง จ.พะเยา และคณะสงฆ์ ร่วมพิธี
ท าบุญเพ่ือความเป็นศิริมงคล ในโอกาส 20 ปี นิติศาสตร์พะเยา จากนั้นได้มีกิจกรรมนั่งรถเมล์ม่วงแอ่วมอพะเยา 
และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ร้านมุมกว๊าน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วม 
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  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ขั้นตอนจนการด าเนินงานลุล่วงเป็นอย่างด ี
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.9.2 การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ชุดใหม่ 
สรุปเรื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษขอแจ้งเรื่องการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์
เก่าคณะนิติศาสตร์ชุดใหม่ ขณะนี้ได้รวบรวมและทาบทามเสร็จสิ้นแล้ว จะได้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง 
อย่างเป็นทางการต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.10 เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.11 เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.12 เรื่อง เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
    -ไม่มี-     
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 1/๒๕๖6 
สรุปเรื่อง ตามที่  คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ า  
คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่  1/๒๕๖6 เมื่อวันศุกร์ที่  27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 ณ ห้องประชุมศาลจ าลอง 
คณะนิติศาสตร์และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams นั้น 

ฝ่ ายเลขานุการได้ด า เนินการจัดท ารายงานการประชุมดั งกล่ าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/๒๕๖6 
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดย ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.1  ขอความเห็นชอบ เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2567   
สรุปเรื่อง ด้วยประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีความประสงค์ขอความเห็นชอบ เรื่อง ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด คือ (1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2567  และ (2) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  โดยได้
เสนอรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มาพร้อมนี้ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ฯ เป็นไปตามคู่มือการ
ด าเนินการหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 5) 2565 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ  
(1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  ได้แก่ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี ประธานกรรมการ 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง        กรรมการ 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.สหธน รัตนไพจิตร                 กรรมการ 
ชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง กรรมการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย กรรมการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรณ กรรมการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร กรรมการและเลขานุการ 

2) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  ได้แก่ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี ประธานกรรมการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย กรรมการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ กรรมการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร กรรมการและเลขานุการ 

 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ  1.  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ  

2. มอบประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.1 กิจกรรมคลินิกให้ค าปรึกษาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
สรุปเรื่อง ตามที่ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมคลินิกให้ค าปรึกษาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โดยได้ขอความ
อนุเคราะห์ทา่นศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เพ่ือให้ข้อชี้แนะและตอบข้อสงสัยในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทั้งนี้
ได้รับแจ้งจากท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม  
"การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" จากเดิมเป็น onsite มาเป็นรูปแบบ online จึงท าให้ไม่
สามารถที่จะเข้ามาพบปะตามที่ได้นัดหมายดังเดิมได้  ในการนี้ผู้ประสานงานจึงจะได้จัดกิจกรรมใน "รูปแบบ
ออนไลน์" และจะท าการแจ้งคณาจารย์อีกครั้ง 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา 16.0๐ น.                     
            

                                       
    (นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร)                                                       (นายอาทิตย์  ศรีชัย) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ                                                        กรรมการ 
  ผู้จัดท ารายงานการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                                              
 

                                                                                                 
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล) 
                                  ประธานกรรมการ 
                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
              


